



Người Mục Tử TỐT LÀNH HIẾN MẠNG SỐNG MÌNH VÌ ĐOÀN CHIÊN

TRANG NHÀ TRƯỞNG BỬU DIỆP



Email: chadiepuccchau@gmail.com
www.chadiepuccchau.com

THÁNH LỄ BÊN CHA DIỆP TRONG THÁNG ĐỨC MẸ

Mỗi năm các Thánh lễ bên cha Diệp luôn có hai tháng Đức Mẹ, tháng Năm và tháng Mười, đều là những tháng kỷ niệm lần đầu và lần cuối Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hai tháng Mẹ này như là những trụ đỡ tăng sức sống cho việc cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh của cha Diệp. Chúng ta hãy tìm hiểu lại vai trò đặc biệt của Đức Mẹ, Người được Thiên Chúa tuyển chọn để mang ơn cứu chuộc của Chúa đến cho con người. Vì 1 Vô tri bất mộ, nên sự hiểu biết này sẽ giúp chúng ta tôn vinh yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn.

Đức Mẹ, Người được Chúa chọn trong chương trình cứu chuộc: Ngay từ khởi đầu trong sách Sáng Thế, sau khi Adam và Eve phạm tội vì bất phục tùng, Chúa đã phán với con rắn rằng: “Ta sẽ đặt mối thù giữa người và người phụ nữ, giữa miêu duệ người và miêu duệ người phụ nữ ...” (Gen 3,15). Như thế Chúa đã công khai giới thiệu một phụ nữ sẽ xuất hiện trong chương trình cứu chuộc con người. Hình ảnh người phụ nữ này đã được nhìn thấy trong các nhân vật của thời Cựu Ước như Sara, Esther, Rebecca, Judith, Ruth v.v và rõ ràng nhất qua lời tiên tri Isaia: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. (Is 7,14)

Đức Mẹ, Người đầy ân sủng: Khi thiên thần Grabiell truyền tin cho Đức Mẹ và chào rằng: “Ave Maria gratias plena”, kính chào Maria người đầy ơn phúc. Hàm chứa là Đức Mẹ đã được Chúa ban cho muôn vàn ơn phúc. Ơn phúc đầu tiên là Mẹ được cứu thoát khỏi tội tổ tông, nhờ đó lý trí và ý chí Mẹ không bị hưởng chiều về tội lỗi mà luôn luôn sáng suốt sống theo luật Chúa. Và sau khi thưa lời XIN VÀNG, thì Đức Mẹ đã chấp nhận trở thành Mẹ Chúa Cứu Thế, từ đó nguồn ơn phúc vô tận của Thiên Chúa đã bao phủ Mẹ để Mẹ xứng đáng với ngôi vị mà Chúa tế vũ trụ đầy uy quyền và giàu có, mới tôn phong cho Mẹ.

Đức Mẹ, Đấng Thánh vượt xa mọi Thần Thánh: Sau khi chấp nhận làm Mẹ Chúa Cứu thế, Đức Mẹ ngoài bổn phận như một người mẹ bình thường chăm sóc cho Con, Đức Mẹ còn suy tư lo lắng làm thế nào để sống xứng đáng với chức vị Mẹ Thiên Chúa và cộng tác với Con Mẹ trong công cuộc cứu chuộc loài người. Nhờ những tâm tư đó Đức Mẹ đã tìm ra một phương thế tuyệt hảo là luôn tìm hiểu Thánh ý Chúa và chu toàn Thánh ý Người. Bởi vì Đức Mẹ luôn thâm tín rằng Thánh ý Chúa là khôn ngoan nhất, là tuyệt hảo nhất trong con đường trọn lành. Do đó, mặc dầu Mẹ được đặc ân không phải chịu đau khổ hay qua sự chết vì Mẹ không mắc tội tổ tông, nhưng Mẹ đã hoàn toàn noi gương Chúa Giêsu Con Mẹ, sống nghèo khó, vâng phục, chịu xỉ nhục, chịu hiểu lầm ... chịu phản bội, hành hình và chết ô nhục trên thập giá! Đức Mẹ không chịu những hình thức bên ngoài như Chúa, nhưng với tâm tình của một người Mẹ, tâm tình của người biết rõ Chúa Giêsu là Chúa cả trời đất, tâm tình của Mẹ luôn theo dõi Con từng bước để cộng tác, đồng công cứu chuộc, thì lòng Đức Mẹ cũng đau đớn không khác gì

Chúa Giêsu vậy.
Nếu định nghĩa vị Thánh là người sống theo ơn thánh Chúa ban và luôn sống theo Thánh ý Người (trọn lẽ luật và sự trọn hảo) thì không ai có thể sánh ví được với Đức Mẹ vì Đức Mẹ luôn kết hợp và hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Chúa trong từng giây, từng phút trong mọi biến cố của cuộc đời Mẹ. Một vị được Giáo hội tôn phong là Thánh, có khi chỉ do một hành động phi thường cuối đời; có khi là cuộc đời còn lại sống hết mình cho Chúa sau thời gian u mê tội lỗi trước đó; hiếm khi là những vị sống đạo đức thánh thiện từ nhỏ cho đến chết... Nhưng dù thánh thiện tới đâu chẳng nữa, các ngài còn mắc tội tổ tông, tội riêng và vô vàn khuyết điểm. So với Đức Mẹ, Đấng Đầy Ân Sủng và Tinh Tuyền Thanh Vẹn! tuy các vị Thánh thật đáng ca ngợi, nhưng cũng chỉ như những ngọn nến, những con đom đóm giữa vầng sáng mênh mông của ánh trăng rằm huyền diệu!

Đức Mẹ, Nguồn ơn thánh Chúa (Mother of divine grace): là lời kinh cầu Đức Mẹ Loreto, chúng ta hay đọc là Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, mà ĐGH Sixto V đã phê duyệt năm 1587. Thật vậy, Chúa Kyto là trung gian mọi ơn thánh giữa Chúa và con người, nhưng vì ơn phúc và sự trọn hảo trong mọi nhân đức của Mẹ, Mẹ đã được Chúa Kyto trao quyền ban phát các ơn lành đó. Vì thế, có thể nói rằng không ai có thể lên Thiên đàng nếu không được những ơn lành của Chúa qua tay Mẹ, hay nói khác hơn là nếu không cầu nguyện cùng Mẹ, không tôn sùng, yêu mến Đức Mẹ.

Ngày 13/5/1917, ngày đầu tiên hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ đã nói với 3 trẻ em chăn chiên rằng: God wishes to establish in the world devotion to my Immaculate Heart - Chúa muốn (không phải Đức Mẹ muốn) thiết lập lòng sùng kính Trái tim Vô nhiễm Mẹ trên khắp thế giới. Sự tôn sùng Đức Mẹ là sự thể hiện qua sự ngợi ca danh Mẹ, noi gương nhân đức Mẹ, tâm tình với Mẹ những ưu tư, những lo lắng của cuộc sống, cầu xin Mẹ ban cho chúng ta những ơn cần thiết ... và như một con thảo chăm lo cho những công việc, những bản khoản của Đức Mẹ: đối với Giáo Hội và đối với thế giới! ... Qua mệnh lệnh Fatima, Chúa muốn dùng sự tôn sùng Đức Mẹ như một phương thế để ngăn chặn những tà thuyết sai lạc và đem lại hòa bình cho nhân loại. Ngày nay hơn bao giờ hết, vô vàn tà thuyết đang bao trùm Giáo Hội, và chiến tranh thế giới có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Lòng sùng kính Đức Mẹ sẽ trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Thánh lễ bên cha Diệp trong tháng Hoa Mẹ này đồng nghĩa là một thúc đẩy mới cho việc tôn sùng và noi gương Đức Mẹ, xin Đức Mẹ ban ơn cho tiến trình tuyên thánh của cha Diệp sớm được thành tựu.

NNC



THÁNH LỄ BÊN CHA DIỆP
THÁNG 5 - DÂNG HOA KÍNH MẸ
6.30 PM - THỨ SÁU 12/05/2023
Tại nhà thờ St Maximilian Kolbe: 85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013